

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ	ประธานสภาเทศบาลตำบลแชแล	อนุภาพ พันธุ์พินิจ	
๒	นายจตุรงค์ ชำนาญสาร	รองประธานสภาเทศบาลตำบลแชแล	จตุรงค์ ชำนาญสาร	
๓	นายปรีชา ปาสาวัน	เลขานุการสภาเทศบาล	ปรีชา ปาสาวัน	
๔	นางศิวนาถ ลาสุนนท์	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๑	ศิวนาถ ลาสุนนท์	
๕	นายวิเชียร วงศ์อมาตย์	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๑	วิเชียร วงศ์อมาตย์	
๖	นางจิตราภรณ์ เคนมี	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๑	จิตราภรณ์ เคนมี	
๗	นางเพ็ญศรี ชายสีดา	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๒	เพ็ญศรี ชายสีดา	
๘	นายอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๒	อภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย	
๙	นายบุญตรี ณะรักษ์	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๒	บุญตรี ณะรักษ์	
๑๐	นายสมสี อย่างสวย	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๒	สมสี อย่างสวย	
๑๑	นายสาคร ประทุมศาลา	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๒	สาคร ประทุมศาลา	
๑๒	นายสุระเดช แก้วกำ	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๒	สุระเดช แก้วกำ	

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแชแล

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ	นายกเทศมนตรีตำบลแชแล	เกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ	
๒	นายเดชา ปัตถาวโร	รองนายกเทศมนตรีตำบลแชแล	เดชา ปัตถาวโร	
๓	นายเรืองฤทธิ์ กิติราช	รองนายกเทศมนตรีตำบลแชแล	เรืองฤทธิ์ กิติราช	
๔	นายวิชัย สุขรมย์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	วิชัย สุขรมย์	
๕	นางสมจิต กุลธรรณิษฐ์	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สมจิต กุลธรรณิษฐ์	

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแชแล

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวชิรวิษณุ ภาวะชาติ	ปลัดเทศบาลตำบลแชแล	วชิรวิษณุ ภาวะชาติ	
๒	นางชญญา สุขรมย์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ชญญา สุขรมย์	
๓	นางสาวเยาวรัตน์ ผ่านสำแดง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	เยาวรัตน์ ผ่านสำแดง	

๔	นายสายัญ	พิสัยพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	สายัญ	พิสัยพันธ์	
๕	นายสุระพล	ทาปลัด	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	สุระพล	ทาปลัด	
๖	นางสุดารัตน์	กิตติพัฒน์วงศ์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	สุดารัตน์	กิตติพัฒน์วงศ์	
๘	นายปรีดา	ประจูดทะเลศรี	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	ปรีดา	ประจูดทะเลศรี	
๗	นางสาวชเนตต์พิชญ์	วิบูลย์สิน	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	ชเนตต์พิชญ์	วิบูลย์สิน	
๙	นางศรุษา	โพธิ์ศรี	นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ	ศรุษา	โพธิ์ศรี	
๑๐	นางสาวสุธาสิณี	โพธิ์ชัยยา	นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ	สุธาสิณี	โพธิ์ชัยยา	
๑๑	นายธรรมมาวุธ	ธรรมสกุลรังสี	นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ	ธรรมมาวุธ	ธรรมสกุลรังสี	
๑๒	นางสลิตตา	หล้าศักดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายฯ ปฏิบัติการ	สลิตตา	หล้าศักดิ์	
๑๓	นางสาวลัดดาวรรณ	พาลี	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	ลัดดาวรรณ	พาลี	
๑๔	นางรัชฎาพร	ศรีโบราณ	นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ	รัชฎาพร	ศรีโบราณ	
๑๕	นางสาวกาญจนา	จันทกุล	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	กาญจนา	จันทกุล	
๑๖	นางศิริขวัญ	จันทะวงศ์ศรี	เจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษา	ศิริขวัญ	จันทะวงศ์ศรี	
๑๗	นายเจษฎา	โพธิ์ชัยยา	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	เจษฎา	โพธิ์ชัยยา	
๑๘	นางสาวธนัชภรณ์	สุวรรณโคตร	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	ธนัชภรณ์	สุวรรณโคตร	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา) บัดนี้ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และสมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) ก่อนที่จะเริ่มการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแชแล ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล ลำดับต่อไปครับ

นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา) ประกาศสภาเทศบาลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่สภาเทศบาลตำบลแชแล ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีกำหนด ๓๐ วัน ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อานูภาพ พันธุ์พินิจ
(นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลแชแล

ที่ประชุม รับทราบ

นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภา (ประธานสภาเทศบาล) เทศบาลตำบลแชแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ท่านสมาชิก สภาผู้ทรงเกียรติได้รับทราบแล้ว ต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระ ที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

(ประธานสภาเทศบาล) ครบวันนี้ก็เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กระผม มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมสภา สำหรับวันนี้เป็นการประชุมเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ อยากให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้แต่ละโครงการสามารถเข้าถึงประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างแท้จริงต่อไปครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ผมขอเชิญข้าราชการใหม่ที่เข้ามารับตำแหน่ง ณ เทศบาลตำบลแชแล เชิญครับ

น.ส.ชเนตต์พิชญ์ วิบูลย์สิน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ดิฉันนางสาวชเนตต์พิชญ์ วิบูลย์สิน ย้ายมารับตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ โดยย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด ภูมิลำเนาดิฉันก็เป็นคนบ้านกงพาน ตำบลพันดอน ดิฉันก็ขอฝากเนื้อฝากตัวในการทำงานด้วยค่ะ

นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ ครับ ก็ขอยินดีต้อนรับ ก็ขอให้ทำงานอย่างมีความสุข เพื่อพี่น้องประชาชน เปรียบเสมือน (ประธานสภาเทศบาล) เป็นพี่เป็นน้องกัน

ระเบียบวาระ ที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลได้ตรวจสอบ (ประธานสภาเทศบาล) รับรองรายงานการประชุมและ ทางเลขานุการสภาเทศบาลได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่าน ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำใดและแก้ไขเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ

ที่ประชุม -ไม่มี-

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอมติที่ประชุมว่ารับรอง (ประธานสภาเทศบาล) รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ หรือไม่ หากรับรองรายงานประชุม โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล	จำนวน ๑๐	เสียง
	ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล	จำนวน -	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน ๑	เสียง

ระเบียบวาระ ที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ครั้งต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม มีท่านใดจะสอบถามการบริหารงานของ (ประธานสภาเทศบาล) คณะผู้บริหาร เชิญครับ

นายสุระเดช แก้วกำ เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน (สมาชิกสภา เขต ๒) กระผมอยากจะเรียนถามท่านประธานผ่านไปถึงท่านผู้บริหาร คือกระผมนี้ได้รับข่าวเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับรถขยะ คือด้วยความเป็นห่วงว่าอาจจะมีการกำหนดหรืออาจจะจัดสเปคไว้ ที่มันค่อนข้างเสี่ยง ผมก็นำเรียนด้วยความเป็นห่วงว่าคือ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายหลายสถาบันแล้ว ด้วยความเป็นห่วงและปรารถนาดี มีสิ่งไหนบ้างที่จะแก้ไข หรือหาวิธีแก้ไขให้เกิดผลกระทบและเสียหายน้อยที่สุด ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ สำหรับเรื่องรถขยะ กระผมก็ได้มีคำสั่งใน (นายกเทศมนตรี) การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติหรือ คุณลักษณะของรถ ซึ่งคณะกรรมการก็ได้มีการกำหนดคุณลักษณะของรถแล้ว กระผมก็ได้สอบถามคณะกรรมการและสั่งการในหนังสือแล้วว่าให้ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด หรือว่าคุณลักษณะสำหรับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง สำหรับการกำหนดคุณสมบัติของรถ เช่นบางที อย่างคนนี้อาจจะเอารถอีซูซุหรือโตโยต้า เราก็ไม่สามารถไปกำหนดได้ เราจะต้องกำหนดเป็นกลางๆ ผมก็นั่นเจ้าหน้าที่อย่าให้มีการลื้อสเปค ที่จริงถ้าเราจะกำหนดว่าเป็นรถขยะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ถ้าเราเขียนไว้กว้างๆ บริษัทที่ได้รถก็คงจะได้รถไม่ดี เราก็กำหนดคุณสมบัติไว้กลางที่สุด และผมก็ลงไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณท่านสุระเดช แก้วกำที่เป็นห่วงครับ กระผมจะได้คุยกับท่านปลัด ท่านคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ ส่วนที่ได้ยื่นเข้ามาตรงจุดไหน ที่จะทำให้ทำอะไรบ้าง สำหรับการประกาศคุณสมบัติรถขยะ ขอบคุณครับ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ขอบคุณครับ ชัดเจนขึ้นนะครับท่านสุระเดช แก้วกำ ครับผมมีคำถาม คือผมไม่ได้ลงพื้นที่ (ประธานสภาเทศบาล) บ้านเหล่ากกเค็ง ตามที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำหมู่บ้านได้มาประชุมร่วมกับเทศบาล เรื่องสะพานข้ามห้วยท่าช้าง ซึ่งมีการอ้างถึงว่า ท่านผู้อำนวยการช่าง บอกว่าจะต้องดำเนินการแก้ไขแบบแผนสะพานใหม่ครับ ต้องแก้ไขแบบก่อน เพราะพื้นที่ผิวจราจรเดิม ๔ เมตร เขาบอกว่า ๔ เมตรจะเอาไปทำไม ผมก็เลยไปค้นหาแบบที่ช่างคนเดิมได้ทำไว้ ซึ่งอยู่ในมือผมไม่มี ๔ เมตร มันเป็น ๗ เมตร ผมก็เลยทราบว่าคุณเท็จจริงเป็นอย่างไรมาก่อน เพราะชาวบ้านบอกว่าไม่ทำเพราะแบบมันผิด ผู้อำนวยการช่างต้องแก้ไขแบบ คือจะต้องแก้ไขแบบตรงไหนครับ

นายস্যัญ พิสัยพันธ์ (ผู้อำนวยการกองช่าง) เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดแบบก่อสร้างสะพานข้ามห้วยท่าช้าง ตามผู้ออกแบบคนเดิมคือนายช่างคนเดิมได้ออกแบบไว้ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สัญญาจ้างก็เป็น ๗ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ที่ผมขออนุมัติแก้ไขแบบนั้น เนื่องด้วยสโลปโปรเตอร์คชั่น คำว่า”สโลปโปรเตอร์คชั่น” มันก็คือกำแพงกันดินไม่ให้ไปกัดเซาะตัวคอสสะพานให้มันขาด พอเข้าดำเนินการตามแบบก่อสร้างเดิมและตามสัญญาแล้ว แล้วตัวสโลปโปรเตอร์คชั่นมันจะไปทำให้ช่องน้ำลอดแคบลง เหลือแค่ ๒.๔๘ เมตร วัตถุประสงค์ที่ผมขอเปลี่ยนแก้ไขแบบเพราะอะไร คือช่องน้ำลอดมันจะเหลือแค่ ๒.๔๘ เมตร แล้วมันมีเสาตรงกลางสะพาน ซึ่งมีเสากลางมาขวางทางน้ำอยู่ ดังนั้น ณ ปัจจุบันมันมีท่อเวอร์เลส จำนวน ๓ ช่องๆละ ๒ เมตร ก็จะเป็น ๖ เมตร แม้ว่าจะมีช่องน้ำลอดของเดิม ท่อเวอร์เลส ๖ เมตร น้ำก็ยังไม่ไหลไม่ทันเวลามีน้ำหลาก น้ำก็จะเอ่อด้านบน คือผมจะตัดสโลปโปรเตอร์คชั่นออก แล้วให้ช่องน้ำลอดให้มันยาวเท่ากับความยาวของสะพาน คือ ๑๒ เมตร น้ำก็จะไหลสะดวกขึ้น คือจุดประสงค์ที่ผมขอแก้ไขแบบ เพื่อให้ช่องทางมีน้ำลอดได้กว้างที่สุด เท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่ที่ผมไปลดขนาดของสะพานลง คือสะพานตัวนี้ยังมีขนาดความกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒ เหมือนเดิม จุดที่มีปัญหา คือจุดน้ำลอดเท่าเอง ขอขอบคุณครับท่านประธาน

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) ครับ เป็นการขยายช่องน้ำลอดนะครับ แล้วการรับน้ำหนักละครับ

นายস্যัญ พิสัยพันธ์ (ผู้อำนวยการกองช่าง) ครับ ส่วนการรับน้ำหนักใช้แบบเดิมครับ ไม่มีปัญหาในการรับน้ำหนักครับ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ขออนุญาตครับ คือยังเป็นแบบ ๒ เสา ไข้ไหมครับ (นายกเทศมนตรี)

นายস্যัญ พิสัยพันธ์ (ผู้อำนวยการกองช่าง) ครับเป็นแบบสองเสาเหมือนเดิม คือสะพานตัวนี้มันจะมีตัวกันดินสองด้านแล้วก็จะมีการกันดินทรุด ผมจะยกเลิกตัวคอสสะพานนี้ แล้วก็ทำกำแพงกันที่อยู่ต่อดินทั้งสองข้างเอาลงไปถึงคอดินข้างล่าง เพื่อที่จะเพิ่มช่องน้ำลอดให้มันกว้างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) ครับก็จะชัดเจน ซึ่งผู้อำนวยการกองช่างมีเจตนาที่จะเพิ่มช่องน้ำลอด แต่ชาวบ้านเขาพูดว่าช่างคนเดิมประมาณไว้ ๔ เมตร ท่านผู้อำนวยการก็ขยายให้เป็น ๘ เมตร

นายস্যัญ พิสัยพันธ์ (ผู้อำนวยการกองช่าง) ครับ ไม่ใช่ครับ ขออนุญาตแก้ไข ตามที่ช่างคนเดิมเขาก็ออกแบบไว้ที่ ๗ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เพียงแต่ว่าเขาไม่คำนึงถึงตัวช่องน้ำลอดได้สะพาน ว่าช่องน้ำลอด ความกว้างของช่องน้ำลอด น้ำจะสามารถลอดผ่านได้เร็วขนาดไหน เพียงพอต่อการรับปริมาณน้ำที่ไหลลอดผ่านสะพานแห่งนี้ได้หรือไม่ พอผมได้ไปสำรวจตามหน้างานจริงแล้วก็มาเขียนรูปขึ้นให้ดูว่า เมื่อก่อนก่อสร้างสโลปโปรเตอร์คชั่นแล้ว ช่องน้ำลอดถ้าเอาตามแบบตามสัญญาแล้วก็เหลืออยู่ ๒.๔๘ เมตร ซึ่งช่องน้ำลอดมันเหลือนิดเดียว พอช่องน้ำลอดเหลือนิดเดียว น้ำมันก็จะไหลไม่ทัน น้ำมันก็จะเอ่อบน มันก็จะทำให้น้ำมันไปกัดเซาะด้านบน น้ำก็จะแรงขึ้น ถ้าเกิดน้ำมันกว้างๆ ช่องน้ำลอดกว้างๆ มันก็จะมีพื้นที่ในการไหลของน้ำมากขึ้น แรงของน้ำก็จะลดลงเป็นเงาตามตัว ซึ่งเป็นจุดที่ผมขอแก้ไขครับ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ครับ ตอนนี้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ

(ประธานสภาเทศบาล)

นายสายัญ พิสัยพันธ์ ครับ ทำสัญญาแล้ว และรอแบบแก้ไขจากทางหลวงชนบทครับ ขอเพิ่มเติมครับว่า

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ช่างคนเดิมก็ใช้แบบของทางหลวงชนบท ก็รอหนังสือจากทางหลวงชนบทจะยินยอมแก้ไขแบบให้หรือไม่ ถ้าเกิดทางหลวงชนบทไม่สามารถแก้ไขแบบให้กับทางเทศบาลตำบลแชแลได้ ทางเราก็จะไปหาวิศวกรมารับรองโครงสร้างสะพานแห่งนี้ เพื่อขอแก้ไขแบบโครงสร้างสะพาน

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ครับ ผมก็ไม่มีความรู้ ซึ่งผมก็ดูไปตามเอกสารมาตรฐานของทางหลวงชนบท

(ประธานสภาเทศบาล)

มีท่านใดจะสอบถามท่านคณะผู้บริหารในที่ประชุมแห่งนี้ เกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลอีกไหม ถ้าไม่มี ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระ ที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ

(ประธานสภาเทศบาล)

สำหรับในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้วนั้นก็คือคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ที่ได้มีมติแต่งตั้งในสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้วนั้น ทางคณะกรรมการแปรรูปที่ดินก็ได้ดำเนินการตามหน้าที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำการกิจกรรมหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่นสภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษต่อไปขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแปรรูปที่ดินของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินในครั้งนี้ เชิญครับ

นายปรีชา ปาสาวัน

(เลขานุการสภา)

ครับต่อไปเป็นเรื่องของการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ผมขอแนะนำเรียนข้อระเบียบกฎหมาย ข้อ ๔๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๙ ขั้นตอนการแปรรูปที่ดินให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินตามระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามข้อ ๕๔ วรรค ๒ และข้อ ๕๔ ข้อ ๔๗ วรรคหนึ่ง ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรรูปที่ดินรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่ได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรรูปที่ดินนั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรรูปที่ดิน

นายอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุก

(ประธานคณะกรรมการ)

ท่านด้วยมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล ในคราวการประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลแชแล ที่เสนอโดยนายกเทศมนตรีตำบลแชแลและที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล ได้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างเทศบัญญัติ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรรูปที่ดินต่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างเทศบัญญัติ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น ณ ห้องประชุมบัวแดง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างเทศบัญญัติได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้วผลปรากฏว่า

ข้อ ๑ ชื่อร่างเทศบัญญัติไม่มีการแก้ไขและไม่มีการสงวนความเห็นหรือสงวนคำแปรญัตติ

ข้อ ๒ การบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ไม่มีการแก้ไขและไม่มีการสงวนความเห็นหรือสงวนคำแปรญัตติ

ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งจ่าย จำนวน ๕๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีการแก้ไขและไม่มีการสงวนความเห็นหรือสงวนคำแปรญัตติ

ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่าย ที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแชแล ขอแปรญัตติทุกรายการ คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์แก้ไขร่าง ทั้งนี้ไม่มีการสงวนความเห็นหรือสงวนคำแปรญัตติ และลงความเห็น ดังนี้

๑. นางจิตราภรณ์ เคนมี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ได้ยื่นขอเสนอแปรญัตติ ดังนี้

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าใช้จ่ายหน้า ๓๕ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง โครงการรถเกี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า

งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยการขอแปรลดรายจ่าย เป็นเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๙ เชื่อมหมู่ ๘ ไปคำแคน กว้าง ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร โดยลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง

จำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๕ ลบ.ม. และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๑,๓๒๓,๐๐๐ บาท โดยมี

ผู้บริหารท้องถิ่นรับรอง ตามเอกสารแบบเสนอแปรญัตติ

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก(จากแยกบ้านแชแล- ร.ร.บ้านเหล่าแชแลหนองแขวง หมู่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒๒.๐๐ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๘๘ ตารางเมตร ความหนา ๕

เซนติเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแชแลกำหนด) และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมพร้อม

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๑,๑๗๗,๐๐๐ บาท

โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นรับรอง ตามเอกสารแบบเสนอแปรญัตติ

๒. นายสุระเดช แก้วกำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ได้ยื่นขอเสนอแปรญัตติเพิ่มโครงการ

และงบประมาณ โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นรับรอง ตามเอกสารแบบเสนอแปรญัตติ

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหมู่บ้าน หมู่ ๑๐ (ถนนศิลาปะชีพ) กว้าง ๔ เมตร ยาวไม่

น้อยกว่า ๑๔๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร ความหนาไม่น้อย

กว่า ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแชแลกำหนด) โดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย

เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓.นางเพ็ญศรี ชายสีดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ได้ยื่นขอเสนอแปรญัตติเพิ่มโครงการ

และงบประมาณ โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นรับรอง ตามเอกสารแบบเสนอแปรญัตติ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก(เชื่อมระหว่าง หมู่ ๗ หมู่ ๒ หมู่ ๑๔) กว้าง ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า

๑๐๙ เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๔.๐๐ ตารางเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแชแลกำหนด) และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๔. นายบุญตรี ณะรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ได้ยื่นขอเสนอแปรญัตติเพิ่มโครงการและงบประมาณ โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นรับรอง ตามเอกสารแบบเสนอแปรญัตติ

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยวิเวก) หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๖ เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๔.๐๐ ตารางเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแชแลกำหนด) และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่บ้านโนนหินลาดน้อยไปวัดป่าทรายแก้วรังสี หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๕ เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแชแลกำหนด) และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๕. นายอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ได้ยื่นขอเสนอแปรญัตติเพิ่มโครงการและงบประมาณ โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นรับรอง ตามเอกสารแบบเสนอแปรญัตติ

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (เส้นหัวสะพานไปเชื่อมถนนแอสฟัลท์ติก บ้านโนนน้ำย่อย) หมู่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร ความหนา ๕ เซนติเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแชแล) และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๖. นายสาคร ประทุมศาลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ได้ยื่นขอเสนอแปรญัตติเพิ่มโครงการและงบประมาณ โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นรับรอง ตามเอกสารแบบเสนอแปรญัตติ

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (บ้านดอนเงิน-บ้านหินฮาว) หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร โดยลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ ลบ.ม. และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๗. นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ นายกเทศมนตรีตำบลแชแล ได้ยื่นขอเสนอแปรญัตติเพิ่มโครงการและงบประมาณ ดังนี้

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (เส้นหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแชแล) หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐.๗๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๘.๑๕ ตารางเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแชแลกำหนด) และงาน

อื่นๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๑๗๓,๖๕๐ บาท

๗.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนายรัตน-บ้านนางสาน) กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแชแลกำหนด) และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๑๖๐,๒๗๐ บาท

๗.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนางทัศนีย์-บ้านนายไพร) ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๙๔.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๖.๐๐ ตารางเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแชแลกำหนด) และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๑๙๗,๖๕๐ บาท

๗.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ (พร้อมฝापิด) กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๕ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแชแลกำหนด) และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท

๗.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย โครงการเลือกตั้งของ เทศบาลตำบลแชแลโดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๗.๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการขอ แปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๗.๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อเก้าอี้ โดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท

๗.๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อโต๊ะ โดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท

๗.๙ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ โดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๗.๑๐ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบ ดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย โดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๗.๑๑ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โครงการ ศูนย์เรียนรู้ “เศรษฐกิจพอเพียง” ตำบลแชแล โดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๗.๑๒ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน โดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท

๗.๑๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ค่าใช้จ่ายหน้า ๓๖ หมวดค่าใช้จ่าย
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

๗.๑๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้จ่าย โครงการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเทศบาลตำบลแชแล โดยการขอแปรเพิ่ม
รายจ่าย เป็นเงิน ๑๘๖,๑๓๐ บาท

๗.๑๕ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ค่าใช้จ่ายหน้า ๓๙ เงินสำรองจ่าย งบประมาณ
๓๕๒,๐๐๐ บาท โดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๔๔๘,๓๐๐ บาท รวมเป็น
งบประมาณ ๗๐๐,๓๐๐ บาท

รวมรายการที่การขอแปรญัตติเพิ่มทั้งหมด ๒๓ รายการ และรายการที่ขอแปรญัตติลด
จำนวน ๑ รายการ รวมงบประมาณทั้งหมดที่ขอแปรญัตติเพิ่ม ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตาม
รายงานบันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติแนบท้าย ขอขอบคุณครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ
(ประธานสภาเทศบาล)

สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือสงสัยจะถามอีกหรือไม่ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอใหม่

ระเบียบวาระ ที่ ๕

เรื่องเสนอใหม่

๕.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
วาระที่ ๒ แปรญัตติ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ
(ประธานสภาเทศบาล)

เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ในวาระที่ ๒ แปรญัตติ ตามที่ประธานคณะกรรมการได้จัดส่งเอกสารการแปรญัตติและ
รายงานการแปรญัตติให้กับท่านสมาชิกทุกท่านก่อนหน้าแล้ว ลำดับต่อไป ขอเชิญ
เลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
แชแล ขอเชิญครับ

นายปรีชา ปาสาววัน
(เลขานุการสภา)

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
ขอขอบคุณท่านประธานสภา กระผมขอนำเรียนเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับท่าน
สมาชิกได้ทราบดังนี้ เพื่อประกอบกับการใช้ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวาระที่ ๒ การแปรญัตติ ดังนี้ครับ

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน
ข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องนี้ก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่ง

ปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินยื่นเรื่องรายงานการพิจารณาข้อที่โต้แย้งไว้ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่โต้แย้งไว้เท่านั้น

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) ในลำดับต่อไปเราจะพิจารณาข้อบัญญัติวาระที่สอง ซึ่งท่านสมาชิกก็ได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแล้วนั้น โดยจะพิจารณาเรียงตามลำดับ ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้รายงานมาแล้วนั้น ซึ่งเราจะพิจารณาที่ละโครงการและเราจะพิจารณาในการแปรรูปที่ดินรายการลดก่อน เชิญท่านเลขานุการสภาได้อ่านรายการแปรลดที่ละรายการครับ

๑.โครงการรถเกี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา) ๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าชี้แจงหน้า ๓๕ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง โครงการรถเกี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยการขอแปรลดรายการจ่าย เป็นเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรลดตามคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

นางจิตราภรณ์ เคนมี (สมาชิกสภา เขต ๒) เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ตามที่ผู้บริหารได้ยื่นร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ต่อสภาเทศบาลตำบลแซแล เพื่อพิจารณาซึ่งดิฉันก็ขอยื่นญัตติในการแปรลด แผนงานเคหะชุมชนและอุตสาหกรรมโยธา ค่าชี้แจงหน้า ๓๕ งบลงทุน โครงการรถเกี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมถนนลูกรัง ลดปัญหาการทำงานล่าช้า ซึ่งดิฉันคิดว่าโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณมากเกินความจำเป็น ถ้าเรามีการจัดซื้อรถเกี่ยดิน ก็ไม่สามารถนำงบประมาณไปพัฒนาในด้านอื่นๆ ในมุมมองของดิฉันคิดว่าการจัดซื้อรถเกี่ยดินทำงานพัฒนาด้านเดียวนั้นคือ การเกรดถนนลูกรังหรือถนนดินระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการพัฒนาจุดเดียว อาจจะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งยังมีอีกหลายด้านๆ ที่จะต้องพัฒนาไปพร้อมๆกัน นั้นถึงจะเป็นการใช้งบประมาณประจำปีที่คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน ดิฉันได้ยื่นคำเสนอแปรญัตติโดยการขอแปรลดรายการจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนงานเคหะชุมชนและอุตสาหกรรมโยธา ค่าชี้แจงหน้า ๓๕ งบลงทุน โครงการรถเกี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวนเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อเป็นเหตุผลในการแปรญัตติลดประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรลดตามคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน อีกไหมครับ

ไม่มี-

ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายการที่ขอแปรลด
โครงการที่ ๑ ตามร่างเทศบัญญัติตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น

นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล มีทั้งหมด ๑๑ เสียง
(เลขานุการสภา)

มติที่ประชุม เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๖ เสียง
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๔ เสียง
งดออกเสียง(นายสาคร ประทุมศาลา) จำนวน ๑ เสียง

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ครับ ในลำดับต่อไปเราจะพิจารณาเทศบัญญัติวาระที่สอง การแปรญัตติเพิ่มรายการ ผมงอพัก
(ประธานสภาเทศบาล) เที่ยงก่อนครับ

*****ภาคบ่าย*****

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ครับ ในลำดับต่อไปเราจะพิจารณาข้อบัญญัติวาระที่สอง โดยจะพิจารณาเรียงตามลำดับ
(ประธานสภาเทศบาล) ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานมาแล้วนั้น ซึ่งเราจะพิจารณาทีละโครงการ
และเราจะพิจารณาในการแปรญัตติรายการเพิ่มต่อไป เชิญท่านเลขานุการสภาได้อ่าน
รายการแปรญัตติเพิ่มทีละรายการ ครับ

นายปรีชา ปาสาวัน ๑. แผนงานงบกลาง งานงบกลาง คำชี้แจงหน้า ๓๙ เงินสำรองจ่าย งบประมาณ
(เลขานุการสภา) ๓๕๒,๐๐๐ บาท โดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๔๔๘,๓๐๐ บาท รวมเป็น
งบประมาณ ๗๐๐,๓๐๐ บาท

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปร
(ประธานสภาเทศบาล) ญัตติ
-ไม่มี-

ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายการที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม โครงการที่ ๑ ตามร่างข้อบัญญัติตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น

นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล มีทั้งหมด ๑๑ เสียง
(เลขานุการสภา)

มติที่ประชุม เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๖ เสียง
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๔ เสียง
งดออกเสียง(นายสาคร ประทุมศาลา) จำนวน ๑ เสียง

นายปรีชา ปาสาวัน ๒. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ คำชี้แจงหน้า ๓๖ หมวดค่าใช้สอย
(เลขานุการสภา) โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการ
(ประธานสภาเทศบาล) แปรญัตติ
-ไม่มี-

ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายการที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม โครงการที่ ๒ ตามร่างข้อบัญญัติตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น

นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล มีทั้งหมด ๑๑ เสียง

(เลขานุการสภา)					
มติที่ประชุม	เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรรูป	จำนวน	๖	เสียง	
	ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรรูป	จำนวน	๔	เสียง	
	งดออกเสียง(นายสาคร ประทุมศาลา)	จำนวน	๑	เสียง	
นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้จ่าย โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเทศบาลตำบลแชแล โดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๑๘๖,๑๓๐ บาท (รายการขอตั้งใหม่)				
นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล)	ครับสำหรับโครงการนี้ไม่ได้ตั้งไว้ในร่างเทศบัญญัติเดิม แต่ในส่วนที่แก้ไขของคณะกรรมการแปรรูปนั้น มีการเพิ่มโครงการศึกษาดูงานเข้ามา มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรเพิ่มเติมตามคณะกรรมการแปรรูป -ไม่มี- ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายการที่ขอแปรเพิ่มเติม(รายการตั้งใหม่) โครงการที่ ๓ ตามร่างข้อบัญญัติตามมติคณะกรรมการแปรรูป โปรดยกมือขึ้น				
นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล	มีทั้งหมด	๑๑	เสียง	
มติที่ประชุม	เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรรูป	จำนวน	๖	เสียง	
	ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรรูป	จำนวน	๔	เสียง	
	งดออกเสียง(นายสาคร ประทุมศาลา)	จำนวน	๑	เสียง	
นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	๔. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน โดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท (รายการขอตั้งใหม่)				
นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล)	มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรเพิ่มเติมตามคณะกรรมการแปรรูป -ไม่มี- ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายการที่ขอแปรเพิ่มเติม (รายการขอตั้งใหม่) โครงการที่ ๔ ตามร่างข้อบัญญัติตามมติคณะกรรมการแปรรูป โปรดยกมือขึ้น				
นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล	มีทั้งหมด	๑๑	เสียง	
มติที่ประชุม	เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรรูป	จำนวน	๖	เสียง	
	ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรรูป	จำนวน	๔	เสียง	
	งดออกเสียง(นายสาคร ประทุมศาลา)	จำนวน	๑	เสียง	
นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	๕. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย โครงการศูนย์เรียนรู้ “เศรษฐกิจพอเพียง” ตำบลแชแล โดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (รายการขอตั้งใหม่)				
นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ	มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรเพิ่มเติมตามคณะกรรมการแปร				

(ประธานสภาเทศบาล)	ญัตติ				
	-ไม่มี-				
	ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่ม(รายการขอตั้งใหม่) โครงการที่ ๕ ตามร่างข้อบัญญัติตามมติคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือขึ้น				
นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล	มีทั้งหมด	๑๑	เสียง	
มติที่ประชุม	เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ	จำนวน	๖	เสียง	
	ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ	จำนวน	๔	เสียง	
	งดออกเสียง(นายสาคร ประทุมศาลา)	จำนวน	๑	เสียง	
นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	๖. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย โดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (รายการขอตั้งใหม่)				
นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล)	มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปร ญัตติ				
	-ไม่มี-				
	ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่ม(รายการขอตั้งใหม่) โครงการที่ ๖ ตามร่างข้อบัญญัติตามมติคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือขึ้น				
นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล	มีทั้งหมด	๑๑	เสียง	
มติที่ประชุม	เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ	จำนวน	๖	เสียง	
	ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ	จำนวน	๔	เสียง	
	งดออกเสียง(นายสาคร ประทุมศาลา)	จำนวน	๑	เสียง	
นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	๗. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ โดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (รายการขอตั้งใหม่)				
นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล)	มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปร ญัตติ				
	-ไม่มี-				
	ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่ม (รายการขอตั้งใหม่) โครงการที่ ๗ ตามร่างข้อบัญญัติตามมติคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือขึ้น				
นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล	มีทั้งหมด	๑๑	เสียง	
มติที่ประชุม	เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ	จำนวน	๖	เสียง	
	ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ	จำนวน	๔	เสียง	

	งดออกเสียง(นายสาคร ประทุมศาลา)	จำนวน	๑	เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	๘. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อโต๊ะ โดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท (ตั้งเป็นรายการใหม่)			
นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล)	มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปรญัตติ -ไม่มี-			
	ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่ม โครงการที่ ๘ ตามร่างข้อบัญญัติตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น			
นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแซแล	มีทั้งหมด	๑๑	เสียง
มติที่ประชุม	เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ	จำนวน	๖	เสียง
	ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ	จำนวน	๔	เสียง
	งดออกเสียง(นายสาคร ประทุมศาลา)	จำนวน	๑	เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	๙. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อเก้าอี้ โดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท (ตั้งเป็นรายการใหม่)			
นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล)	มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปร ญัตติ -ไม่มี-			
	ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่ม(ตั้งเป็นรายการใหม่) โครงการที่ ๙ ตามร่างข้อบัญญัติตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น			
นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแซแล	มีทั้งหมด	๑๑	เสียง
มติที่ประชุม	เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ	จำนวน	๖	เสียง
	ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ	จำนวน	๔	เสียง
	งดออกเสียง(นายสาคร ประทุมศาลา)	จำนวน	๑	เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	๑๐. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท(ตั้งเป็นรายการใหม่)			
นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล)	ครับสำหรับโครงการนี้ ผมมีความเห็นว่า ถ้าโครงการพื้นฐานที่ลงสู่ประชาชนตกหรือไม่สามารถบริการประชาชนได้ โบนัสก็ไม่สามารถจ่ายได้ ซึ่งเป็นข้อกฎหมายชัดเจนครับ มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปรญัตติ -ไม่มี-			
	ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่ม โครงการที่ ๑๐ ตามร่างข้อบัญญัติตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น			
นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแซแล	มีทั้งหมด	๑๑	เสียง

มติที่ประชุม	เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน	จำนวน	๖	เสียง
	ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน	จำนวน	๔	เสียง
	งดออกเสียง(นายสาคร ประทุมศาลา)	จำนวน	๑	เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	๑๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้จ่าย โครงการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลแชแลโดยการขอแปรเพิ่มรายจ่าย เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ตั้งเป็นรายการใหม่)			
นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล)	ครับตอนนี้กฎหมายรวบรวมนักผ่านแล้ว ซึ่งก็ไม่ว่าจะได้เลือกตั้งเมื่อไรครับ มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรอนุมัติเพิ่มตามคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน			
นายวชิรวิชัย ภาวะชาติ (ปลัดเทศบาล)	ขออนุญาตครับ สำหรับโครงการนี้ผมก็ได้เสนอตั้งงบประมาณไว้ตามหนังสือสั่งการ คือ ไรด์แมปของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ซึ่งถ้ามีการเลือกตั้งขึ้นจริงก็คงน่าจะไม่พอในค่าใช้จ่าย แต่ก็ตั้งไว้เท่านี้ก่อนครับ			
นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล)	มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรอนุมัติเพิ่มตามคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน			
	-ไม่มี-			
นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายการที่ขอแปรอนุมัติเพิ่ม โครงการที่ ๑๑ ตามร่างข้อบัญญัติตามมติคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน โปรดยกมือขึ้น			
นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล	มีทั้งหมด	๑๑	เสียง
มติที่ประชุม	เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน	จำนวน	๖	เสียง
	ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน	จำนวน	๔	เสียง
	งดออกเสียง(นายสาคร ประทุมศาลา)	จำนวน	๑	เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	๑๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ (พร้อมฝापิด) กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๕.๐๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแชแลกำหนด) และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท(ตั้งเป็นรายการใหม่)			
นายจตุรงค์ ชำนาญสาร (รองประธานสภา)	ขออนุญาตครับ ผมอยากจะสอบถามว่าจะสร้างรางระบายน้ำเริ่มต้นจากจุดไหนครับ			
นายสายัญ พิสัยพันธ์ (ผู้อำนวยการกองช่าง)	ขออนุญาตครับ หลักการออกแบบรางระบายน้ำ เมื่อระยะทางการก่อสร้างรางระบายน้ำ เมื่อมีความยาวเกินงบประมาณที่จะทำได้ เราก็จะทำตั้งแต่จุดที่เป็นปลายทางไปหาจุดต้นทางที่ผมได้ไปสำรวจก็น่าจะอยู่ประมาณแถวต้นตาล เส้นหน้าโรงเรียนครับ			
นายจตุรงค์ ชำนาญสาร (รองประธานสภา)	ขออนุญาตครับ ไหนว่าเป็นเส้นกลางบ้านครับ ตามความคิดของผมถ้าเป็นตรงนั้นผมว่ามันไม่จำเป็น ซึ่งน้ำบ้านเหล่าใหญ่ไม่เคยท่วม จะสอบถามละเอียดว่า ถ้าพื้นตรงนั้นเสนอกันระดับ ๖๐ ซม. แล้วน้ำจะไหลไหมครับ น้ำจะไหลไปตกตรงไหนครับ			
นายสายัญ พิสัยพันธ์ (ผู้อำนวยการกองช่าง)	ขออนุญาตครับ ตามที่ผมได้ไปสำรวจครับ ก็น่าจะอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนครับ			

- นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ** (ประธานสภาเทศบาล) ครับท่านผู้อำนวยการกองช่าง ผมขอให้ท่านประธานคณะกรรมการแปรรูปเป็นผู้ชี้แจง (ประธานสภาเทศบาล) ตอบคำถาม เพราะท่านเป็นผู้แปรรูปผู้รับผิดชอบ ท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นนโยบายครับ ท่านต้องตอบไม่ใช่ให้ผู้ว่าราชการกองช่างตอบ เชิญครับ
- นายสุระเดช แก้วกำ** (สมาชิกสภา เขต ๒) ขออนุญาตครับ ผมนายสุระเดช แก้วกำ ขอชี้แจงในฐานะเป็นกรรมการแปรรูป คือโครงการนี้เป็นโครงการทางคณะผู้บริหารเสนอเข้ามายื่นคำแปรญัตติครับ และคณะกรรมการแปรรูปมีหน้าที่รับคำเสนอแปรญัตติอย่างเดียว อย่างอื่นไม่มีครับ
- นายกเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ** (นายกเทศมนตรี) ขออนุญาตครับ ตามที่ผู้บริหารได้เสนอโครงการตามความเป็นไปได้ของโครงการ มอบให้ท่านผู้อำนวยการกองช่างได้อธิบาย จุดเริ่มต้น ต้นทางและปลายทางครับ
- นายสายัญ พิสัยพันธ์** (ผู้อำนวยการกองช่าง) ขออนุญาตครับ ผมขอแนะนำเรียนว่า ตามเบื้องต้นที่ได้กล่าวไว้ ถ้างบประมาณไม่เพียงพอ ในการก่อสร้างวางระบายน้ำทั้งเส้นทั้งสายให้ได้วางระบายน้ำทั้งหมด การดำเนินการก่อสร้างวางระบายน้ำที่ถูกต้องคือ ต้องทำจากปลายทางไปหาต้นทาง ตามงบประมาณที่มีอยู่ครับ ซึ่งงบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท ตามที่ได้คำนวณดูปริมาณน้ำที่จะไหลมารวมกันที่ปลายทางก็น่าจะไม่เกิน ๐.๓ คิวต่อวินาที จำนวนแล้วก็ตามถึงท่อขนาดเท่าไร พักน้ำบริเวณนี้ก็ต้องไปดูการคำนวณน้ำเป็นเกณฑ์ ก็เหมือนลักษณะเดียวกันครับ เมื่อคำนวณแล้วก็จะได้วางระบายน้ำความกว้าง ๕๐ ซม. ลึก ๖๐ ซม. และความยาว ๒๓๕ เมตร เป็นความยาวในการก่อสร้างวางระบายน้ำครับ
- นายจตุรงค์ ชำนาญสาร** (รองประธานสภา) ขออนุญาตครับ คือแล้ววางระบายน้ำจะไหลไปอยู่ตรงไหนครับ ตรงหน้าโรงเรียนไม่มีทางน้ำ ความลึก ๖๐ ซม. และวัดจากตรงไหน ถ้าเกิดน้ำท่วมหนักก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาอีก ซึ่งหน้าโรงเรียนมันสูงอยู่แล้วครับ คือที่ผมสอบถามก็เพื่อความเป็นไปได้ครับ
- นายสายัญ พิสัยพันธ์** (ผู้อำนวยการกองช่าง) ครับ ด้วยเหตุผลนี้ ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดครับ ตามที่ได้สอบถามทางผู้คุมงานโครงการก่อสร้างทางหลวงสายกุ่มกวาปี-หนองหาน แนวทางในเรื่องของทางระบายน้ำ ที่ทางหลวงแผ่นดิน สาย ๒๓๕๐ ได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ ณ ปัจจุบัน การระบายน้ำจากบ้านหนองแวงกับบ้านเหล่า เขาจะดึงน้ำสไลปลงมาทางบ้านหนองแวงน้อยและลาดเอียงมาถึงห้วยเสือเต้น คือเขาจะระบายน้ำมาทางห้วยเสือเต้นทั้งหมดครับ
- นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ** (ประธานสภาเทศบาล) ครับ ถ้าวางระบายน้ำยาว ๒๓๐ เมตร ทำจากบ้านไปโรงเรียนมันสั้นสุดลงแล้ว น้ำจะไหลต่ออย่างไรมันก็จะขังอยู่ในรางระบายน้ำ ซึ่งแถวนี้ไม่มีบ้านเรือนประชาชนอยู่ครับ จากโรงเรียนถึงหมู่บ้านประมาณ ๒๐๐ กว่าเมตร อยากถามมันเกิดประโยชน์อะไรตรงนั้น ซึ่งตรงนั้นไม่มีผู้คนอาศัย บริเวณนั้นเป็นที่นา จากถนนใหญ่วัดเข้ามา ๒๐ เมตร ถ้าทำตรงนั้นก็จะเป็นที่นา ตรงนั้นไม่มีความเดือนร้อนครับ ถ้าจะพัฒนาจริงๆ ตรงสี่แยกศาลากลางบ้าน ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดีกว่าครับ ซึ่งตรงนี้มีประโยชน์กว่าวางระบายน้ำ
- นายสายัญ พิสัยพันธ์** (ผู้อำนวยการกองช่าง) ครับ ผมขอแนะนำเรียนว่า โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ตามหลักแล้วการออกแบบถ้างบประมาณเพียงพอก็จะดำเนินการตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทาง ก็จะไม่มีปัญหา ถ้าเกิดจะทำต้นทางเข้าไปหาปลายทาง แล้วน้ำจะไหลอย่างไร นี่คือเหตุผล แต่ถ้าท่านจะขยับจุดไปก่อสร้างโดยอาศัยร่องน้ำเดิมที่มีอยู่แล้วก็ได้ครับ ก็พิจารณาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
- นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ** (ประธานสภาเทศบาล) ครับ ไซข้างขวามีอะไรไหมครับ
- นางจิตราภรณ์ เคนมี** (สมาชิกสภา เขต ๑) เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะ สำหรับโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ม. ๔ ที่แรกก็เข้าใจว่าเป็นกำหนดจุดเริ่มต้นมาจากหน้าบ้านอาจารย์วินิตาลงมายังหน้าบ้านนายธนาชัย ไชยดี ซึ่ง

เหตุผลที่จะทำก็เพื่อระบายน้ำที่มันเป็นน้ำเสียจากครัวเรือนที่ท่วมขังบนถนน ชาวบ้านเดือนร้อน ที่ทำโครงการนี้ก็เพื่อระบายน้ำเสีย ที่ทำจากหน้าบ้านอาจารย์วันดาลงมาไปถึงหน้าบ้านนายธนาชัย ไชยดี ที่มีท่อระบายน้ำเชื่อมกับท่อที่วางจากหน้าบ้านที่มีการถมที่ ถมถนน ท่อระบายน้ำจะลอดผ่านที่นายพันศักดิ์ จักมา ซึ่งเข้าใจตรงนั้น ว่าจะระบายน้ำเสียลงมาตามแนวแล้วออกตรงเขตทางหลวง แต่ถ้าไปทำที่ปลายน้ำก็ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

นายস্যัญญ พิสัยพันธ์
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ครับ ถ้าท่านสมาชิกมีความคิดเห็นเป็นอย่างนี้ ก็สรุปว่า คือเราก็ขยับจุดเริ่มต้นไปหาต้นทางได้เท่าไรก็เอาเท่านั้น คือท่านมีความเห็นว่า ความยาว ๒๓๕ เมตร ท่านมีความเห็นจุดที่สมควรที่จะเป็นจุดเริ่มต้นไปหาต้นทางรับน้ำต้นทาง ผมก็จะเอาจุดนี้ไปพิจารณาในการออกแบบวางระบายน้ำ ขอขอบคุณครับ

นายอนุภาพ พันธุ์พิณีจ
(ประธานสภาเทศบาล)

ครับ คือท่านสมาชิกมองว่าเป็นการระบายน้ำเสียครับ ความยาว ๒๓๕ เมตร ก็ถึงประมาณครัวป่าตาล คือตรงนั้นเป็นร้านอาหาร การที่จะระบายน้ำเสียมายังตรงนี้ ครัวป่าตาล ตรงที่ร้านสำหรับขายอาหาร มันเหมาะสมไหมครับ

นางจิตราภณี เคนมี
(สมาชิกสภา เขต ๑)

ขออนุญาตเพิ่มเติมค่ะ ในการก่อสร้างวางระบายน้ำถ้าเราเข้าหมู่บ้านจะอยู่ข้างซ้ายมือ แล้วครัวป่าตาลจะอยู่ฝั่งด้านขวามือค่ะ

นายস্যัญญ พิสัยพันธ์
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ครับ ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาครับว่าจะกำหนดฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา ครับ

นายอนุภาพ พันธุ์พิณีจ
(ประธานสภาเทศบาล)

ครับไม่ว่าจะอยู่ซ้ายหรือขวามือ ยังไงวางระบายน้ำมันก็ไม่จบ เพราะการจะหาจุดปลายทางและจุดเริ่มต้น เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปรญัตติอีกไหมครับ

-ไม่มี-

ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่ม โครงการที่ ๑๒ ตามร่างข้อบัญญัติตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น

นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขานุการสภา)

องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล มีทั้งหมด ๑๑ เสียง

มติที่ประชุม

เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ	จำนวน	๖	เสียง
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ	จำนวน	๔	เสียง
งดออกเสียง(นายสาคร ประทุมศาลา)	จำนวน	๑	เสียง

นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขานุการสภา)

๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนางทัศนีย์-บ้านนายไพร) ช่วงที่ ๑. กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๙๔.๐๐ เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๖.๐๐ ตารางเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแชแล กำหนด) และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๑๙๗,๖๕๐.๐๐ บาท (ตั้งเป็นรายการใหม่)

นายอนุภาพ พันธุ์พิณีจ
(ประธานสภาเทศบาล)

ครับสำหรับโครงการนี้ผมก็อยากนำเรียนสอบถามไปยังคณะกรรมการแปรญัตติว่า ท่านได้ลงไปตรวจสอบหรือยังว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนสาธารณะหรือไม่ ตอบให้ชัดเจนด้วยครับ เพราะผมได้ลงพื้นที่ไปดูรายละเอียดมาแล้วครับ

มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปรญัตติ นายอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย เรียนท่านประธานที่เคารพ สำหรับโครงการนี้ทางคณะผู้บริหารได้เสนอเข้ามา ซึ่งหน้าที่ (ประธานคณะกรรมการฯ) ของคณะกรรมการ คือรับคำแปรญัตติ ตรวจสอบเอกสาร และคำนวณงบประมาณ ส่วน รายละเอียดอย่างอื่นพิจารณาตามเอกสารที่ผู้บริหารเสนอ เชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจง รายละเอียด ครับ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ครับ คือจุดที่ถนนแคบก็จะมีอยู่ที่หน้าบ้านนายบุญตา ตรงนั้นมันแคบประมาณ ๒ เมตร (นายกเทศมนตรี) ครับ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ครับ ผมได้ไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านคนเก่า คือพ่อปราศรัย แล้วว่าถนนเส้นนี้ไม่ใช่ทาง (ประธานสภาเทศบาล) สาธารณะ เป็นแค่การอนุญาตให้ใช้ได้ครับ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ครับ ผมก็ได้ตรวจสอบจากโฉนดแล้ว คือก็จะมีหลักมุดปักตามตลอดแนว ครับ (นายกเทศมนตรี)

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ครับ หลักมุดผมก็เห็นครับ แต่มีแค่ ๒ เมตร ยังไงก็เป็นอันตรายครับ ผมเคยเห็นกรณี (ประธานสภาเทศบาล) พิพาท คือเขาจะเอาหินเข้าไปถมที่ครับ แม่ใหญ่น้อยพ่อใหญ่ตา ก็จะไม่ให้รถหินผ่านเข้าไป เพราะเป็นที่ของแม่ใหญ่น้อยกับพ่อใหญ่ตา ซึ่งซื้อต่อจากยายหนูพันธ์ และนายประดิษฐ์ เคนเมือง ซึ่งขายต่อในส่วนตรงนี้ เจ้าของที่ก็หาอะไรไปล้อมที่ตัวเองครับ ก็เหลือไว้แค่พอจะให้รถเข็นผ่านครับ ประมาณ ๑ เมตร ถามว่าเกิดมีการสร้างถนนเส้นนี้แล้วนั้น สมมุติว่าเกิดยายน้อย กับพ่อใหญ่ตา ไม่ให้ใช้สัญจรอีกจะเกิดปัญหาตามมาครับ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ครับ ผมก็ได้ตรวจสอบจากโฉนดแล้วครับ คือเขาเหลือทางสาธารณะไว้ ๒.๕๐ เมตร (นายกเทศมนตรี) ซึ่งในโฉนดมีทั้ง ๒ ด้าน ครับ

นายสายัญ พิสัยพันธ์ ครับ ผมขออนุญาตเพิ่มเติม คือถนนเส้นนี้ผมได้ลงพื้นที่สำรวจและสอบถามเจ้าของที่และ (ผู้อำนวยการกองช่าง) เจ้าของอาคารแล้ว ถ้าเกิดปัญหาในกรณีนี้ ผมได้เริ่มต้นพูดด้วยวาจาแล้ว แต่ถ้ายังเกิดมี ปัญหาในเรื่องของความกว้างของถนนทางสาธารณะไม่ได้ ผมก็จะทำเป็นเอกสารหนังสือให้ เจ้าของที่เจ้าของอาคาร เช่นเอกสารยินยอมในการเข้าดำเนินการก่อสร้าง และยกให้เป็นทาง สาธารณะประโยชน์ต่อไปครับ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ครับ ขอบคุณผู้อำนวยการกองช่าง ซึ่งเป็นจุดเดียวที่ผมเป็นห่วงครับ

(ประธานสภาเทศบาล) มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปร ญัตติ

-ไม่มี-

ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายการที่ขอแปรญัตติ เพิ่ม(ตั้งเป็นรายการใหม่)โครงการที่ ๑๓ ตามร่างข้อบัญญัติตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น

นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล มีทั้งหมด ๑๑ เสียง (เลขานุการสภา)

มติที่ประชุม เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๖ เสียง

ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๔ เสียง

งดออกเสียง(นายสาคร ประทุมศาลา) จำนวน ๑ เสียง

นายปรีชา ปาสาวัน ๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนายรันดร-บ้านนางสาน) (เลขานุการสภา) กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๙๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร

ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร(ตามแบบเทศบาลตำบลแชแล) และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๑๖๐,๒๗๐.๐๐ บาท (ตั้งเป็นรายการใหม่)

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) ครับ สำหรับถนนเส้นนี้ ผมเคยไปครับตรงนี้ผมเห็นด้วย การสัญจรเดินไปลำบากมากครับ มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปรญัตติ

-ไม่มี-

ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่ม(ตั้งเป็นรายการใหม่)โครงการที่ ๑๔ ตามร่างข้อบัญญัติตามมติคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือขึ้น

นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล	มีทั้งหมด	๑๑	เสียง
มติที่ประชุม	เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ	จำนวน	๘	เสียง
	ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ	จำนวน	๓	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา) ๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ (เส้นหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแชแล) กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐.๗๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๘.๑๕ ตารางเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร(ตามแบบเทศบาลตำบลแชแล) และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๑๗๓,๖๕๐.๐๐ บาท (ตั้งเป็นรายการใหม่)

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) ครับ สำหรับถนนเส้นนี้ ผมตอบตามตรงว่าไม่เห็นด้วย เพราะว่ามีประชาชนใช้สัญจร และเคยเอาหินไปลงถนนเส้นนี้แล้วครับ ซึ่งน้ำก็ล้นแล้วทุกอย่างเป็นปกติ เจ้าของบ้านก็ไม่ค่อยอยู่บ้าน ซึ่งถนนอีกเส้นก็เป็นถนนลาดยางที่สามารถใช้สัญจรได้ครับ มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปรญัตติ มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปรญัตติ

-ไม่มี-

ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่ม(ตั้งเป็นรายการใหม่)โครงการที่ ๑๕ ตามร่างข้อบัญญัติตามมติคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือขึ้น

นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล	มีทั้งหมด	๑๑	เสียง
มติที่ประชุม	เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ	จำนวน	๖	เสียง
	ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ	จำนวน	๔	เสียง
	งดออกเสียง(นายสาคร ประทุมศาลา)	จำนวน	๑	เสียง

- นายปรีชา ปาสาวัน** (เลขานุการสภา) ๑๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร(บ้านดอนเงิน-บ้านหินฮาว) หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร โดยลงหินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยตักแต่ง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ ลบ.ม. และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(ตั้งเป็นรายการใหม่)
- นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ** (ประธานสภาเทศบาล) มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปรญัตติ สำหรับโครงการนี้ผมเห็นด้วยครับ เป็นการซ่อมถนนเพื่อเกษตร ให้ประชาชนได้ขนถ่ายสินค้าได้สะดวกสบาย
มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปรญัตติ
-ไม่มี-
ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่ม(ตั้งเป็นรายการใหม่)โครงการที่ ๑๖ ตามร่างข้อบัญญัติตามมติคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือขึ้น
- นายปรีชา ปาสาวัน** (เลขานุการสภา) องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล มีทั้งหมด ๑๑ เสียง
- มติที่ประชุม**
- | | | | |
|------------------------------------|-------|---|-------|
| เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ | จำนวน | ๗ | เสียง |
| ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ | จำนวน | ๔ | เสียง |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง |
- นายปรีชา ปาสาวัน** (เลขานุการสภา) ๑๗. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เส้นหัวสะพานไปเชื่อมถนนแอสฟัลท์ติกบ้านโนนน้ำน้อย) หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร(ตามแบบเทศบาลตำบลแชแลกำหนด) และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(ตั้งเป็นรายการใหม่)
- นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ** (ประธานสภาเทศบาล) มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปรญัตติ
- นายวิเชียร วงศ์อามาตย์** (สมาชิกสภา เขต ๑) ขออนุญาตรับท่านประธาน คือถนนเส้นนี้ผมไม่เห็นด้วยครับ เพราะไม่จำเป็นเท่าไร วันๆหนึ่งก็ไม่มีรถสัญจรสักเท่าไรครับ อีกอย่างก็ไม่มีคนเดือดร้อน เพราะมีทางเชื่อมที่จะไปหาปลาเยอะแล้ว และไปเที่ยวทะเลบัวแดง ก็มีทางเชื่อมเยอะ ถ้ามาจากด้านทางตลาดกุ่มภาวปีก็มีทั้ง ๕ ซอยที่เชื่อมไปทะเลบัวแดง ผมมองว่ายังไม่จำเป็น ผมว่าถ้าโยกย้ายเปลี่ยนไปดำเนินการถนนเชื่อมไปบ้านโนนหินลาดจะดีกว่าครับ ถึงจะเป็นการบรรเทาทุกให้ประชาชนได้ ซึ่งสัญจรลำบากมากและเป็นส่วนรวม ซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นกว่าครับ
- นายอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย** (สมาชิกสภา เขต ๒) ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ ท่านวิเชียร วงศ์อามาตย์ ไม่เคยสัญจรเส้นทางนี้ ลูกหลานที่จะไปโรงเรียนซึ่งลัดมาจากบ้านดอนเงิน บ้านโนนน้ำน้อย เขาขี่มอเตอร์ไซด์ ขี่จักรยาน ก็จะใช้เส้นทางนี้ครับ ลัดไปโรงเรียนก็มีความลำบากเหมือนกันครับ
- นายวิเชียร วงศ์อามาตย์** (สมาชิกสภา เขต ๑) ขออนุญาตรับท่านประธาน คือการเดินทางไปโรงเรียนก็น่าจะใช้ถนนหลวงไม่ดีกว่าหรือครับ เพราะถ้าใช้ถนนเส้นนี้ก็จะหนามไผ่เยอะ อาจได้รับอันตรายหนามไผ่ที่ยื่นออกมายังถนน
- นางศิวนาท ลาสุนนท์** (สมาชิกสภา เขต ๑) ขออนุญาตค่ะ ถ้าเรามีการดำเนินการปรับปรุงถนนเส้นนี้ ก็จะเป็นการพัฒนา ประชาชนที่สัญจรไปมาก็จะไม่ได้รับอันตราย ขอขอบคุณค่ะ

นายวิเชียร วงศ์อำมาตย์ ขออนุญาตครับท่านประธาน คือผมอยากบอกว่าให้มองในส่วนที่จำเป็น ส่วนรวมมาก่อนครับ (สมาชิกสภา เขต ๑)

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ครับที่จริงแล้วผมก็ได้ลงพื้นที่กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๓ ที่ลงสองฝั่งคลองกำลังมีการก่อสร้าง (ประธานสภาเทศบาล) สะพานเชื่อม ถ้ามองว่าถนนเส้นนี้ใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งสะพานตรงนั้นก็มีการดำเนินการก่อสร้างแล้วเชื่อมระหว่างท่าแซแลกับท่าบ้านโนนน้ำน้อย ซึ่งผมมองว่านักท่องเที่ยวน่าจะเลือกสัญจรในเส้นทางนั้น ถ้าจะเดินทางไปเที่ยวทะเลบัวแดง

นายอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย ขออนุญาตครับท่านประธาน คือท่านมองผิดจุดครับ จากหัวสะพานถนนหลวงเข้าไป (สมาชิกสภา เขต ๒) ซึ่งตรงนี้ก็ประมาณกลางเส้นถนนแล้วครับที่ท่านได้กล่าวไป

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ครับจากตรงนั้นก็สามารไปท่าเรือซึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับ เพราะเป็นท่าเรือบ้านโนนน้ำน้อย (ประธานสภาเทศบาล) ไปท่าเรือบ้านแซแลชัดเจนครับ อย่างตรงข้ามเฉลี่ยหน้าบ้านยายหวานก็สามารถลงไปได้ครับ

นายอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย ขออนุญาตครับท่านประธาน ที่ตรงนั้นเป็นที่ส่วนบุคคลครับ ไม่ใช่ทางสาธารณะครับ (สมาชิกสภา เขต ๒)

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ครับ ผมเข้าใจว่าเป็นที่ทางสาธารณะ

(ประธานสภาเทศบาล) มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปรญัตติ

-ไม่มี-

ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่ม(ตั้งเป็นรายการใหม่)โครงการที่ ๑๗ ตามร่างข้อบัญญัติตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น

นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแซแล	มีทั้งหมด	๑๑	เสียง
มติที่ประชุม	เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ	จำนวน	๖	เสียง
	ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ	จำนวน	๔	เสียง
	งดออกเสียง(นายสาคร ประทุมศาลา)	จำนวน	๑	เสียง

นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขานุการสภา) ๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโนนหินลาดน้อยไปวัดป่าทรายแก้วรังสี หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแล) และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ตั้งเป็นรายการใหม่)

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปร (ประธานสภาเทศบาล) ญัตติ

-ไม่มี-

ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่ม(ตั้งเป็นรายการใหม่)โครงการที่ ๑๘ ตามร่างข้อบัญญัติตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น

นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแซแล	มีทั้งหมด	๑๑	เสียง
มติที่ประชุม	เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ	จำนวน	๖	เสียง
	ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ	จำนวน	๔	เสียง

	งดออกเสียง(นายสาคร ประทุมศาลา)	จำนวน	๑	เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวิเวก หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๔.๐๐ ตารางเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแชแล) และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(ตั้งเป็นรายการใหม่)			
นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล)	มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ			
นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ (สมาชิกสภา เขต ๑)	ขออนุญาตรับท่านประธาน สำหรับถนนเส้นนี้ผมก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบดูแล้ว ขนาดเจ้าเจ้าของพื้นที่ที่อาศัยอยู่ตรงนั้นเขายังบอกว่าไม่จำเป็น เช่นอย่างพ่อบทอง ศรีวงษา คือทำไม่ไม่ไปดำเนินการตรงที่เป็นส่วนรวม ซึ่งนี้ทางส่วนตัวก็ได้ครับ แต่ถนนเชื่อมไปบ้านโนนหินลาดสัญจรลำบาก ทำไม่ไม่ไปทำตรงนั้น ขอขอบคุณครับ			
นายสุระเดช แก้วกำ (สมาชิกสภา เขต ๒)	ขออนุญาตรับ ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกเขต ๒ ด้วยกัน คือจะพูดจะอภิปรายเหมือนท่านไม่ได้ครับ คือก็มีการใช้สัญจรไปมาอยู่ประจำ ยกตัวอย่างบ้านดอนเงิน ก็จะนำข้าวเปลือกไปสีข้าวที่โรงสีข้าวพ่อใหญ่ใหม่ ก็จะต้องใช้เส้นทางนี้ในการสัญจร ฉะนั้นท่านจะบอกว่ามีหลังเดียวไม่ได้ มีชาวบ้านที่เขาเริ่มปลูกบ้านขึ้นมาใหม่ เพราะฉะนั้นผมเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะดำเนินการเส้นนี้ครับ ขอขอบคุณครับ			
นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล)	มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ -ไม่มี- ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่ม(ตั้งเป็นรายการใหม่)โครงการที่ ๑๙ ตามร่างข้อบัญญัติตามมติคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือขึ้น			
นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล	มีทั้งหมด	๑๑	เสียง
มติที่ประชุม	เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ	จำนวน	๖	เสียง
	ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ	จำนวน	๔	เสียง
	งดออกเสียง(นายสาคร ประทุมศาลา)	จำนวน	๑	เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	๒๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ , หมู่ ๒ ,หมู่ ๑๔ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๔.๐๐ ตารางเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแชแล) และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(ตั้งเป็นรายการใหม่)			
นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล)	มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปรญัตติ			
นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ (สมาชิกสภา เขต ๑)	ขออนุญาตรับท่านประธาน คือสำหรับถนนเส้นนี้ในงบประมาณ ๒๕๖๐ ก็มีการตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติแล้วและมีการดำเนินการหรือยังครับ แล้วในงบประมาณ ๒๕๖๑ ก็ยังมีการเสนอเข้ามาเพื่อพิจารณาอีกครับ ซึ่งถนนเส้นนี้สามารถดำเนินการทับซ้อนกันได้หรือครับ หรือจะดำเนินการต่อจากที่ดำเนินการแล้วนั้นครับ			

นางเพ็ญศรี ชายสีดา ขออนุญาตค่ะ คือถนนเส้นนี้ที่เสนอขอเข้ามา เพื่อดำเนินการต่อจากเดิม ไม่ได้ดำเนินการทับ (สมาชิกสภา เขต ๒) ซ้อนตรงที่เดิม คือ ๘๖ เมตร ค่ะ

นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ ขออนุญาตครับ คือผมไม่เข้าใจว่าจะดำเนินการตรงไหนครับ (สมาชิกสภา เขต ๑)

นางเพ็ญศรี ชายสีดา ขออนุญาตค่ะ คือเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ค่ะ (สมาชิกสภา เขต ๒)

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ครับ สำหรับถนนเส้นนี้มีความเห็นใจครับ แต่ท่านสมาชิกกลัวว่างบประมาณจะตกไป (ประธานสภาเทศบาล) ถ้ามีการดำเนินการต่อเนืองก็จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน ท่านผู้บริหารครับถนนเส้นนี้งบประมาณ ๒๕๖๐ ตกไปหรือยังครับ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ครับ สำหรับถนนเส้นนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ก็ดำเนินการทำสัญญาแล้วครับ (นายกเทศมนตรี)

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ครับที่จริงเรามีการลงพื้นที่หมู่บ้านเหล่าหมากบัว ก็มีประชาชนที่ต้องการให้ดำเนินการ (ประธานสภาเทศบาล) ปรับปรุงถนนเส้นนี้เยอะมากครับ มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ

-ไม่มี-

ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่ม(ตั้งเป็นรายการใหม่)โครงการที่ ๒๐ ตามร่างข้อบัญญัติตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น

นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล มีทั้งหมด ๑๑ เสียง (เลขานุการสภา)

มติที่ประชุม	เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ	จำนวน	๘	เสียง
	ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ	จำนวน	๓	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

นายปรีชา ปาสาวัน ๒๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ (ถนนศิลปะชีพ) (เลขานุการสภา) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแชแล) และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ตั้งเป็นรายการใหม่)

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปร (ประธานสภาเทศบาล) ญัตติ

นายสุระเดช แก้วกำ ขออนุญาตครับ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมก็ขอเรียนชี้แจงว่า คือเป็นการดำเนินการ (สมาชิกสภา เขต ๒) ไปที่ศาลากลางบ้านจากต้นซอยศิลาชีพครับ ถนนเส้นนี้ได้รับงบประมาณจากอดีต สส.ต่อพงษ์ ไชยศาสน์ มานานแล้ว และปากซอยทางเข้าชำรุดมาก ครับ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ท่านผู้อำนวยการกองช่างครับ คือ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ประธานสภาเทศบาล) เหมือนกันสามารถยึดกันได้แน่นอนใช้ไหมครับ ผมว่าถ้าเป็นแอสฟัลท์ติก ผมว่าน่าจะดีกว่า ครับ

นายสายัญ พิสัยพันธ์ ขออนุญาตครับ คือมันก็สามารถมีผิวถนนสามารถเกาะกันได้ครับ แต่ถ้าท่านบอกว่า (ผู้อำนวยการกองช่าง) กลัวมันแตกร้าว ก็จะมีวิธีที่จะทำให้สามารถยึดกันได้ครับ ถ้าเกิดโครงการไหนที่จะต้องให้

เทคนิคพิเศษ ผมก็จะทำเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา เอกสารประกอบภาพจริงครับ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปร
(ประธานสภาเทศบาล) ญัตติ เชิญครับ
-ไม่มี-

ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายการที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม(ตั้งเป็นรายการใหม่)โครงการที่ ๒๑ ตามร่างข้อบัญญัติตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ
โปรดยกมือขึ้น

นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล มีทั้งหมด ๑๑ เสียง
(เลขานุการสภา)

มติที่ประชุม เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๘ เสียง
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

นายปรีชา ปาสาวัน ๒๒. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก(จากแยกบ้านแชแล-โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนอง
(เลขานุการสภา) แวง)หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๒๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓,๒๘๘.๐๐ ตารางเมตร ความหนา ๕ เซนติเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแชแล) และงาน
อื่นๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๑,๑๗๗,๐๐๐.๐๐
บาท(ตั้งเป็นรายการใหม่)

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปร
(ประธานสภาเทศบาล) ญัตติ เชิญครับ

นางจิตราภณี เคนมี กราบเรียนท่านประธาน เนื่องด้วยถนนสายนี้เป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ที่พี่น้อง
(สมาชิกสภา เขต ๑) ประชาชนสัญจรไปมามีความลำบาก เนื่องจากชำรุดเสียหายมาก อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้
สัญจรไปมาค่ะ ก่อให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุขึ้นได้ค่ะ เพื่อประชาชนที่สัญจรมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น ขอบคุณค่ะ

นายจตุรงค์ ขำนาญสาร ครับ ผมเห็นด้วยกับท่านจิตราภณี เคนมี ครับ
(รองประธานสภาเทศบาล)

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปร
(ประธานสภาเทศบาล) ญัตติ เชิญครับ
-ไม่มี-

ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายการที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม(ตั้งเป็นรายการใหม่)โครงการที่ ๒๒ ตามร่างข้อบัญญัติตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ
โปรดยกมือขึ้น

นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล มีทั้งหมด ๑๑ เสียง
(เลขานุการสภา)

มติที่ประชุม เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๖ เสียง
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๔ เสียง
งดออกเสียง(นายสาคร ประทุมศาลา) จำนวน ๑ เสียง

นายปรีชา ปาสาวัน ๒๓. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๙ เชื่อม หมู่ ๘ ไปคำแคน กว้าง ๔.๐๐ เมตร
(เลขานุการสภา) ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดย
ลงดินลูกรังพร้อมพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง จำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๕ ลบ.ม. และงานอื่นๆ
ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๑,๓๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท
(ตั้งเป็นรายการใหม่)

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปร
(ประธานสภาเทศบาล) ญัตติ เชิญครับ

นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ ขออนุญาตครับ สำหรับโครงการนี้ก็มีการตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แล้วครับ ซึ่ง
(สมาชิกสภา เขต ๑) ผู้อำนวยการกองช่างบอกว่ารองงบประมาณที่จะเข้าดำเนินการ แต่ทำไมในปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ก็ยังมีการเสนอตั้งงบประมาณไว้อีกครับ ซึ่งจะเป็นการดำเนินการทับซ้อนเส้นเดิม
หรือไม่ สามารถดำเนินการได้ไหม ขอขอบคุณครับ

นางจิตราภณี เคนมี กราบเรียนท่านประธานที่เคารพคะ เนื่องด้วยถนนลูกรังเส้นนี้ได้รับความเสียหายจากการ
(สมาชิกสภา เขต ๑) ที่น้ำไหลหลากในช่วงฤดูฝนและพายุเข้าติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดถนนบางช่วงเกิดชำรุด
เสียหาย ทำให้ไม่สามารถสัญจรได้ ซึ่งเป็นถนนที่พี่น้องประชาชนใช้ในการขนถ่ายสินค้า
ทางการเกษตรหรือผลผลิตทางการเกษตร สำหรับฤดูฝน ถนนสายนี้ไม่สามารถสัญจรได้เลยคะ
เพราะถนนบางช่วงต่ำกว่าพื้นที่ทางการเกษตรของพี่น้องประชาชน ทำให้ช่วงฤดูฝนน้ำทะลัก
เข้าท่วมถนนเสียหาย ส่วนในฤดูแล้งก็สัญจรลำบากเนื่องจากเป็นทราย ซึ่งเป็นความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และเพื่อพัฒนาถนนเส้นนี้ที่พี่น้องประชาชนสัญจรได้สะดวก
มากขึ้น ซึ่งโครงการที่นำเรียนเสนอเป็นถนนลูกรังที่จะดำเนินการในงบประมาณปี ๒๕๖๐ ค่ะ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ครับสำหรับถนนเส้นนี้ได้งบประมาณแล้วก็ได้อีกครับ แต่สำหรับเส้นทางไปบ้านโนนหินลาด
(ประธานสภาเทศบาล) นั้นก็มีความลำบากเหมือนกัน แต่งบประมาณก็ยังไม่ถึง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหายังไม่ถูก
จุดครับ ซึ่งผมไม่มั่นใจว่าจะทำได้ครับ คืองบประมาณตั้งหนึ่งล้านสามแสนบาทกับถนนกว้าง
๔ เมตร ซึ่งจุดที่จะดำเนินการคือไปคำแคนครับ ถ้าดำเนินการเส้นจะไปหินลาดผมจะไม่
อภิปรายครับ เพราะทางจากบ้านโนนหินลาดที่จะไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแซแล
เขาต้องใช้เส้นทางเลี่ยงบ้านหินฮาวไปกุมภวาปี แล้วเข้าบ้านนาแบกเข้าสู่เขตตำบลแซแล คือ
อยากให้พิจารณาครับมี

ท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ขอแปรญัตติเพิ่มตามคณะกรรมการแปรญัตติ
เชิญครับ

-ไม่มี-

ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายการที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม(ตั้งเป็นรายการใหม่)โครงการที่ ๒๓ ตามร่างข้อบัญญัติตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ
โปรดยกมือขึ้น

นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแซแล มีทั้งหมด ๑๑ เสียง
(เลขานุการสภา)

มติที่ประชุม เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๖ เสียง
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๔ เสียง
งดออกเสียง(นายสาคร ประทุมศาลา) จำนวน ๑ เสียง

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) ระบุว่าฉันขอสรุปที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแลแห่งนี้เห็นชอบกับคำแปรญัตติ (ประธานสภาเทศบาล) ทั้งแปรลดรายการและแปรเพิ่มรายการรวมทั้ง ๒๔ รายการ และถือว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลแชแล ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในวาระที่สองแล้ว ครั้นต่อไปเข้าสู่ ข้อ ๕.๒ วาระที่ ๓ การตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑

๕.๒ เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วาระที่ ๓ การตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) ลำดับต่อไป ขอให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา) เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ขอบคุณท่านประธานสภา กระผมขอนำเรียนเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับท่าน สมาชิกได้ทราบตั้งนี้ เพื่อประกอบกับการใช้ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวาระที่ ๓ การตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑ ตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันควร

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) ครับ ในวาระที่ ๓ เป็นการขอมติจากสภาเทศบาลตำบลแชแลว่า สมาชิกเทศบาลท่านใด เห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑ โปรดยกมือขึ้น

นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล	มีทั้งหมด	๑๑	เสียง
มติที่ประชุม	เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๑	จำนวน	๑๐	เสียง
	ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๑	จำนวน	-	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) ผมขอสรุปว่าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแชแล เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลแชแล ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑ และเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบต่อไป พอตีผมมีฐานะจำเป็นต้อง ขออนุญาตก่อนครับ และให้ท่านรองประธานสภาดำเนินการประชุมต่อครับ

นายจตุรงค์ ชำนาญสาร (รองประธานสภา) ครับ ก็เข้าสู่วาระที่ ๕ ข้อ ๕.๓ การพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการ เชิญท่านนายกได้ชี้แจงได้สอบถาม ครับ เชิญครับ

๕.๓ การพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการในเทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๐

นายจตุรงค์ ชำนาญสาร (รองประธานสภา) ต่อกับขอเชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงเพื่อเสนอพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามบันทึกข้อความที่ อด ๗๒๖๐๘/๑๗๓ ลงวันที่ ๒๒ ส.ค. ๖๐ ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณา ขอเชิญท่านเลขานุการได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย ครับ

นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา) เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ขอบคุณท่านประธานสภา กระผมขอนำเรียนเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับท่าน สมาชิกได้รับทราบก่อนการพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้

๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายจตุรงค์ ชำนาญสาร (รองประธานสภาเทศบาล) ครับต่อกับขอเชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงเพื่อเสนอพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามบันทึกข้อความที่ อด ๗๒๖๐๘/๑๗๓ ลงวันที่ ๒๒ ส.ค. ๖๐

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ (นายกเทศมนตรีตำบลแชแล) เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขอมอบให้ทาง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดในการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงในเทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๐ ครับ

นายสุระพล ทาปลัด (หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา) กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และคณะผู้บริหาร เทศบัญญัติจากสภาเทศบาลตำบลแชแล ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเทศบัญญัติ ตามบันทึกข้อความ ที่ ๗๒๖๐๘/๑๗๓ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีความจำเป็นที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์ เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายได้ตามเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้นั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๐ นั้น จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์ จากข้อความเดิมในเทศบัญญัติ ดังนี้

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ข้อความเดิม

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ๓.๓ GHz หรือดีกว่าจำนวน ๑ หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่าขนาดจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base – T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๙ ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ หน้า ๙๖ ข้อ ๒

ข้อความใหม่

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ๓.๓ GHz หรือดีกว่าจำนวน ๑ หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่าขนาดจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base – T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ หน้า ๙๖ ข้อ ๒

นายจตุรงค์ ชำนาญสาร ต่ไปเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็น เพื่อพิจารณาให้ความ (รองประธานสภาเทศบาล) เห็นชอบและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เชิญอภิปรายครับ

-ไม่มี-

ท่านสมาชิกได้พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเทศบัญญัติและได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้น ขอความกรุณายกมือขึ้นครับ

นายปรีชา ปาสาวัน	องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล	มีทั้งหมด	๑๑	เสียง
(เลขานุการสภา)	เห็นชอบ	๑๐	เสียง	
	ไม่เห็นชอบ	-		เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการในเทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๐
อนุมัติ ๑๐ เสียง

นายจตุรงค์ ชำนาญสาร รับผิดชอบเชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงเพื่อเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(รองประธานสภาเทศบาล) พ.ศ.๒๕๖๐ ตามบันทึกข้อความที่ อด ๗๒๖๐๘/๑๗๓ ลงวันที่ ๒๒ ส.ค. ๖๐

นายสุระพล ทาปลัด กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และคณะผู้บริหาร
(หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา) ทางกองการศึกษา มีเรื่องที่จะนำเรียนขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐
เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแชแล ซึ่งเป็นการปรับปรุงอาคารเรียนให้มีความ
เหมาะสม ดังนี้

รายการโอนงบประมาณ

๑. **โอนเพิ่ม** (รายการใหม่) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลแชแล แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงานหมวด
ค่าใช้สอย งบประมาณทั้งสิ้น - บาท คงเหลือ - บาท โอนเพิ่ม ๘๙,๓๕๐.- บาท
- **โอนลด** เงินเดือนพนักงาน แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๕๓,๐๘๐.- บาท คงเหลือ
๑๓๓,๕๒๔ บาท โอนลด ๔๐,๐๐๐ บาท
- **โอนลด** เงินอื่นๆ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ
บุคลากร หมวดเงินอื่นๆ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๙๓,๐๐๐ บาท
โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท
- **โอนลด** ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
การศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท
คงเหลือ ๑๙,๕๒๐ บาท โอนลด ๑๙,๓๕๐ บาท

นายจตุรงค์ ชำนาญสาร ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็น เพื่อพิจารณาให้ความ
(รองประธานสภาเทศบาล) เห็นชอบและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เชิญอภิปรายครับ
-ไม่มี-

ท่านสมาชิกได้พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเทศบัญญัติและได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้น ขอความ
กรุณายกมือขึ้นครับ

นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล มีทั้งหมด ๑๑ เสียง
(เลขานุการสภา) เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรายการใหม่โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแชแล อนุมัติ ๑๐ เสียง

๕.๔ เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่

นายจตุรงค์ ชำนาญสาร ลำดับต่อไป การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

(รองประธานสภาเทศบาล) ตามบันทึกข้อความที่ อด ๗๒๖๐๒/๓๕๕ ลงวันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๐

ก่อนเข้าสู่การพิจารณา ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายให้ท่านสมาชิกสภาทราบ ขอเชิญครับ

นายปรีชา ปาสาวัน

(เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลแชแล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหาร

๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายจตุรงค์ ชำนาญสาร ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(รองประธานสภาเทศบาล) ๒๕๖๐ และหลักความจำเป็นในการขออนุมัติเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ในการบริการประชาชน

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติเรื่องขอ

(นายกเทศมนตรี)

อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามบันทึก

ข้อความที่ อด ๗๒๖๐๒/๓๕๕ ลงวันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๐ ตามสำนักปลัดที่ได้เสนอบันทึก

ความมาเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณการจัดซื้อประเภทครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ

หลักการ

เทศบาลตำบลแชแล มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐^{๕๘} ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยกรณีนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ๗๔

เหตุผล

ด้วยเทศบาลตำบลแชแล มีอำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓)พ.ศ. ๒๕๕๒ คือ อำนาจหน้าที่ที่บังคับ ที่เทศบาลจะต้อง

ดำเนินการ และมาตรา ๕๐^{๕๘} ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำใน

เขตเทศบาล เพื่อจะให้เทศบาลตำบลแชแล งานฝ่ายกองช่างได้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพใช้งานได้เป็นอย่างดี เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขออนุมัติขออนุมัติโอนงบประมาณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้อำนวยความสะดวกและบริการประชาชน และเป็นการดำเนินการตามภารกิจต่อไปนั้น ผมขอเชิญหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับสำนักปลัดในครั้งนี้

นายจตุรงค์ ขำนาญสาร ครับ ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายอำนวยการได้ชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่ม (รองประธานสภาเทศบาล) ในการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริการประชาชน ครับ

นางสุดารัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารและ (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอนำเรียนชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติโอน งบประมาณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ ตามบันทึกที่ อด ๗๒๖๐๒/๓๕๙ ลว ๑๕ ส.ค.๒๕๖๐ ซึ่งสำนักปลัดมีความประสงค์จะขออนุมัติโอนงบประมาณ(เพิ่ม)ตั้งเป็น รายการใหม่ ตามหลักความจำเป็นและการบริการประชาชน

๑. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ประจำห้องปลัดเทศบาล เพื่อเป็นการบริการ

ประชาชนที่มาติดต่อราชการ รวมถึงการต้อนรับคณะต่างๆที่เข้ามาศึกษาดูงานและตรวจ ประเมิน การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับคณะผู้บริหาร ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น สำนักปลัดจึงขออนุมัติโอนงบประมาณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรายการใหม่ ในการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ตามรายการขอโอนงบประมาณดังนี้ค่ะ

รายการโอนงบประมาณ

๑.โอนเพิ่ม (ตั้งใหม่) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มีนาคม ๒๕๖๐ แต่เนื่องจาก งบประมาณไม่ได้ตั้งจ่าย จึงขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท

- โอนลด จากเงินเดือนพนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๘๕๗,๔๒๐ บาท คงเหลือ ๔๔๑,๔๙๐ บาท ขอโอนลด ๒๑,๐๐๐ บาท

จึงนำเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ค่ะ

นายจตุรงค์ ขำนาญสาร ขอขอบคุณครับ ท่านสมาชิกทุกท่านได้ฟังรายละเอียดแล้วนั้น มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถาม (รองประธานสภาเทศบาล) เพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มี-

ท่านสมาชิกได้พิจารณาแล้ว ตามที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพิ่ม)ตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) ขอความ กรุณายกมือขึ้นครับ

นายปรีชา ปาสาวัน (เลขาธิการสภา)	องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล	มีทั้งหมด	๑๑	เสียง
	เห็นชอบ	๑๐		เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-		เสียง

มติที่ประชุม

งดออกเสียง ๑ เสียง

มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรายการใหม่โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) อนุมัติ ๑๐ เสียง

๕.๕ เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่(กองคลัง)

นายจตุรงค์ ชำนาญสาร ครับ ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่ม (รองประธานสภาเทศบาล) ในการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริการประชาชน ครับ

นางชัญญา สุขรมย์ (ผู้อำนวยการกองช่าง) กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอนำเรียนชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติโอน งบประมาณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ ตามบันทึกที่ อด ๗๒๖๐๔/ สว ๒๒ ส.ค.๒๕๖๐ ซึ่งกองคลังมีความประสงค์จะขออนุมัติโอนงบประมาณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรายการ ใหม่ ตามหลักความจำเป็นและการบริการประชาชนในด้านต่างๆ การจัดทำเอกสาร การ บริการด้านภาษี ซึ่งมีประชาชนเข้ามาติดต่อจำนวนมากนั้น จึงมีความจำเป็นในการจัดหา อุปกรณ์ในการให้บริการประชาชน เพื่อจัดเครื่องพิมพ์ต่อไปค่ะ

รายการโอนงบประมาณ

๑.โอนเพิ่ม (ตั้งใหม่) หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ – เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา ๔,๓๐๐.- บาท รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๐ ข้อ ๓๙ เนื่องจาก การปฏิบัติงานจำเป็นต้องใช้ เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ เพื่อพิมพ์ภาพสี โอนเพิ่ม ๔,๓๐๐.- บาท

- **โอนลด** หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ – เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี งบประมาณตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐.-บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ ๑๗,๐๐๐.- บาท โอนลดครั้งนี้ ๔,๓๐๐.- บาท คงเหลือ ๑๒,๗๐๐.- บาท

๒. โอนเพิ่ม (ตั้งใหม่) หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน –เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว ราคา ตัวละ ๓,๕๐๐.- บาท เป็นเงิน จำนวน ๑๐,๕๐๐.- บาท เนื่องจากเก้าอี้ทำงาน ไม่เพียงพอกับจำนวนเจ้าหน้าที่ปัจจุบันใช้เก้าอี้ห้องประชุมและเก้าอี้พลาสติกนั่งทำงาน โอนเพิ่ม ๑๐,๕๐๐.-บาท

- **โอนลด** หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ – เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี งบประมาณตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐.-บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ ๑๒,๗๐๐.- บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๐,๕๐๐.- บาท คงเหลือ ๒,๒๐๐ บาท

นายจตุรงค์ ชำนาญสาร ขอขอบคุณครับ ท่านสมาชิกทุกท่านได้ฟังรายละเอียดแล้วนั้น มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถาม (รองประธานสภาเทศบาล) เพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มี-

ท่านสมาชิกได้พิจารณาแล้ว ตามที่หัวหน้าฝ่ายอำนาจการได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพิ่ม)ตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) ขอความ กรุณายกมือขึ้นครับ

นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล มีทั้งหมด ๑๑ เสียง
(เลขาธิการสภา) เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
ไม่มาเข้าร่วมประชุม - ท่าน
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรายการใหม่โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) อนุมัติ ๑๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

นายจตุรงค์ ชำนาญสาร ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงาน
(รองประธานสภาเทศบาล) ของคณะผู้บริหารในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแชแล ขอเชิญครับ

มีถ้าไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามการเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะผู้บริหาร
อีกแล้วนั้น การประชุมสภาเทศบาลได้ดำเนินการมาครบทุกวาระแล้ว กระผมขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และข้าราชการพนักงานเทศบาลทุกท่าน ซึ่งได้ให้เกียรติมาร่วม
ประชุมฯ ในวันนี้ ล่วงไปด้วยดี

ในโอกาสนี้ กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติตำบล ประจำปี ๒๕๖๑ ในวาระที่
๒ แปรญัตติ และวาระที่ ๓ ลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติตำบล ประจำปี ๒๕๖๑ และเรื่อง
อื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ ในวันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เพียงเท่านี้ขอขอบคุณ
ครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น.

(ลงชื่อ) ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร)
งานกิจการสภา

(ลงชื่อ) เลขาธิการสภาเทศบาล
(นายปรีชา ปาสาวัน)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแลได้ตรวจแล้ว

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายสุระเดช แก้วกำ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแชแล เขตที่ ๒

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายจตุรงค์ ชำนาญสาร)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแชแล เขตที่ ๑

